

กลุ่มงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  
รับเลขที่ ๕๐๕  
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗  
เวลา ๑๕.๒๐ น



สำนักงานศาลากลางจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา  
รับเลขที่ ๗๗๕  
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗  
เวลา ๑๐.๐๗ น.

ที่ อย ๐๐๑๗.๗/ว ๕๓๖๑

ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน กสม. ในการดำเนินการให้บรรลุภารกิจและหน้าที่ดังกล่าว ได้จัดทำสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ บทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสิทธิมนุษยชนของสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น เพื่อสร้างการรับรู้ บทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ สำหรับอำเภอ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน.....  
ดำเนินการ

(นายนครินทร์ อ่างหาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปฏิบัติงานราชการแบบ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗



นางสาวณัฏฐพร นิลสีลา  
นางสาวณัฏฐพร นิลสีลา 31001001 Web Site

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มอำนาจการ  
โทร./โทรสาร ๐๓๕-๓๓๖๕๕๕ ต่อ ๑๒๓  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ snj\_ay@hotmail.com

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3292  
 1 มี.ค. 2567

ที่-สม ๐๓๐๔/๓๖๕

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖-๗ ถนนแจ้งวัฒนะ  
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการสื่อสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 เลขที่ ๙๔๙  
 วันที่ 1 มี.ค. 2567  
 ๐ มี.ค. 2567  
 8/2567

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอำนาจสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน กสม. ในการดำเนินการให้บรรลุภารกิจและหน้าที่ดังกล่าว ได้จัดทำสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ บทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

โดยที่จังหวัดของท่านมีศักยภาพและมีกลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับองค์กร จังหวัด อำเภอ และชุมชน ในกรณีนี้ สำนักงาน กสม. จึงขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่สื่อสิทธิมนุษยชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ตามที่ท่านพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีนี้ สำนักงาน กสม. กำหนดแผนการประเมินสื่อสิทธิมนุษยชนในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับถัดไป พร้อมนี้ได้มอบหมายให้ร้อยเอก ณัฐพล อินทรบุตร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๖๔๗ ๘๖๗๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าว ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

๓๙

(นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน





เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ





สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานสื่อสารองค์กร




โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๓๔๓๓, ๐๘๐ ๖๗๔ ๘๖๗๔ (ร.อ.ณัฐพล)



โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๗๕

รายการสื่อสิทธิมนุษยชน  
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลำดับ	รายการ	สแกนสำหรับอ่าน / ดาวน์โหลด
1	<p>สปอตแนะนำ กสม. ฉันมีสิทธิ คุณมีสิทธิ เราต่างก็มีสิทธิและต้องเคารพสิทธิของกันและกัน เพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิด หรือ พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างนี้ดูตาย ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน 1377 "เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน"</p>	 <p style="text-align: center;">ไฟล์เสียง</p>  <p style="text-align: center;">ไฟล์คำบรรยาย</p>
2	<p>สรุปความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ก. ประชาคมโลกได้ยอมรับและตระหนักถึงคำว่า "สิทธิมนุษยชน" อย่างเป็นทางการ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สหประชาชาติได้ร่วมกันรับรอง "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติ ที่ต้องการร่วมสร้างความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกันได้รับการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่เพียงสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น แต่สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิธรรมชาติที่ติดตัวเราทุกคนมาตลอด สิทธิมนุษยชนจึงมีความสำคัญกับชีวิตทุกคนบนโลก ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐและตัวเราที่ต้องพิทักษ์รักษาสิทธินี้ไว้ รวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้อื่นหากถูกละเมิด หรือ พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างนี้ดูตาย ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน 1377 "เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน"</p>	 <p style="text-align: center;">ไฟล์เสียง</p>  <p style="text-align: center;">ไฟล์คำบรรยาย</p>

ลำดับ	รายการ	สแกนสำหรับอ่าน / ดาวน์โหลด
3.	<p>สรุปความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ข.          หลัก “สิทธิมนุษยชน” ได้รับการรับรองไว้ตาม          มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็น          มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล          ย่อมได้รับความคุ้มครอง” หลายคนอาจเห็นว่า          สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องนามธรรมและจับต้องได้ยาก          แต่แท้จริงแล้ว “สิทธิมนุษยชน” เป็นเรื่องใกล้ตัว และ          เป็นสิทธิพื้นฐานที่ติดตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิด รายล้อม          อยู่รอบตัวในทุกช่วงวัย จนถึงวันที่เสียชีวิต เช่น เมื่อยัง          เด็กเราควรได้เรียนหนังสือ เมื่อเติบโตควรมีงานทำเพื่อ          เลี้ยงชีพและได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และเมื่อเจ็บป่วย          ก็ควรได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและได้รับ          บริการป้องกันโรคฟรีจากรัฐ “เพราะสิทธิมนุษยชนเป็น          เรื่องของทุกคน” และเราในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกันต้อง          ได้รับสิทธินั้นอย่างเสมอภาค หากถูกละเมิด หรือพบเห็น          การละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างนิ่งดูตาย ร้องเรียนได้ที่          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          สายด่วน 1377</p>	 <p>ไฟล์เสียง</p>  <p>ไฟล์คำบรรยาย</p>
4	<p>จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ” (E-Newsletter)</p>  <p>“มุมมองสิทธิ” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (E-Newsletter) เผยแพร่รายเดือน ปีละ 12 ฉบับ</p>	

ลำดับ	รายการ	สแกนสำหรับอ่าน / ดาวน์โหลด
5	<p>แผ่นพับแนะนำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</p>  <p>สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Office of the National Human Rights Commission of Thailand</p> <p>HUMAN RIGHTS FOR ALL</p> <p>สิทธิมนุษยชน สำหรับทุกคน</p> <p>แผ่นประชาสัมพันธ์หน้าที่และอำนาจ และช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</p>	
6	<p>นิทานส่งเสริมสิทธิเด็กเรื่อง “มดจิ๋วสี่รู้ง”</p>  <p>เรื่อง มดจิ๋วสี่รู้ง</p> <p>เรื่องราวการผจญภัยของพี่น้องมดจิ๋วหลากหลายสี สะท้อนการส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักเคารพในตัวเองและยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เสริมการมองโลกอย่างมีจินตนาการ และชักชวนให้ผู้ใหญ่เปิดรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ๆ จากนิทานโดยไม่ด่วนสรุปและตัดสิน</p>	

ลำดับ	รายการ	สแกนสำหรับอ่าน / ดาวน์โหลด
7	<p>โปสเตอร์และข้อความประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย พ.ศ.2565</p>  <p>พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ 22 ก.พ.2566 โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับช่องทางการแจ้ง ผู้ใดพบเห็นหรือทราบการทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้นุคคลสูญหาย ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ชักช้า ผู้แจ้งถ้าได้กระทำโดยสุจริต ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แม้ภายหลังปรากฏว่า ไม่มีการกระทำความผิดตามที่แจ้ง</p>	

ลำดับ	รายการ	สแกนสำหรับอ่าน / ดาวโหลด
8	<p>8 คลิปณรงค์เรื่องผิวเมื่อยงัด</p>  <p>เมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว เรามักได้ยินคำพูดที่ว่า “เรื่องของผิวเมื่อยงัด!” ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติหรือความเชื่อผิด ๆ ของสังคมที่มีมาช้านาน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใคร ๆ ก็ไม่ควรไปยุ่ง</p>	
9	<p>9 คลิปณรงค์ “Come through ครู...ทำ”</p>  <p>การแนะแนวก่อนจบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง เริ่มต้นด้วยคำถามของคุณครูแนะแนวที่ถาม “ดวงหทัย” “ชนิษฐา” และ “ภัทรารวรรณ” ว่า โตขึ้นจะเป็นอะไร นักเรียนทั้งสามตอบครูเป็นเสียงเดียวกันว่า “อยากเป็น ครู” ด้วยเหตุผลที่ว่า “เพราะอยากทำในสิ่งที่ครูบางคนไม่เคยทำ”</p>	